



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

ที่ พบ ๗๒๔๐๑/๒๕๖๗

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งเวียนประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ได้ดำเนินการออกประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์การอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคมว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก เป็นองค์กรธรรมาภิบาลในฐานะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก จึงขอประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานของแผ่นดินด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม โดยเต็มกำลังความสามารถ จะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน มีเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมในเรื่องของความซื่อสัตย์ มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส (Organization of Integrity) ให้เข้มแข็งและยั่งยืน จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน นั้น

ในการนี้ สำนักปลัด จึงขอส่งสำเนาประกาศดังกล่าว เพื่อให้ดำเนินการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

(นางดรุณี สมพงษ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

- เห็นควร ดำเนินการ

(นายอนวัช พลอยบุศย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

- พิจารณาดำเนินการ

(นายอนวัช พลอยบุศย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

- เห็นชอบ ดำเนินการ

(นางสาวอัจฉราภรณ์ สนพลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

รายชื่อแนบท้ายบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗
เรื่อง แจ้งเวียนประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ทราบ/ลายมือชื่อ
๑	นายอนวัช พลอยบุศย์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	
๒	นางศุภานัน สืบสมบัติ	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๓	นางเนาวรัตน์ นิมมูช	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	
๔	นางสาวนิตดา เหลืองประภาศิริ	นักทรัพยากรบุคคล	
๕	นางสาวชุลีพร จันทร์แสง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๖	นางสาววิภาวี ชูทัศน์	นักพัฒนาชุมชน	
๗	นางดรุณี สมพงษ์	นักจัดการงานทั่วไป	
๘	สิบบเอกประพันธ์ ลูกอินทร์	นักวิชาการป้องกันฯ	
๙	นางสาวกัญต์ญาณภรณ์ ไทรน้อย	เจ้าพนักงานธุรการ	
๑๐	นางจันทร์ทิมา นพวิจิตร	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	
๑๑	นางสาวปวีญา ศรีเพชร	นักวิชาการพัสดุ	
๑๑	นางสาวธนรดา พาสิทธิ์	นักวิชาการเงินและบัญชี	
๑๒	นางสาวนฤมล วิเวกจิตร	นักจัดการงานทั่วไป	
๑๓	นายธนธรณ์ ช่อเกตุ	นายช่างโยธา	
๑๔	นางสาวพนิตพิชา สุรวีทย์	นักวิชาการศึกษา	
๑๕	นางสาวธนิสรา เชื้อชาติ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	
๑๖	นางสาวสุจิตตรา อ่วมเมือง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	
๑๗	นายทวีศักดิ์ สีแดง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	
๑๘	นางสาวสุนทรี ฤทธิบัว	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	
๑๙	นางสาวเอมอร แก้วโกสุม	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ	
๒๐	นายนิยม ปิ่นคง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	
๒๑	นายนันทสิทธิ์ ชลภาพ	พนักงานขับรถยนต์	
๒๒	นายธงไชย มูลเกตุ	ภารโรง	
๒๓	นางณัฐชยา อูระทัย	คนงาน	
๒๔	นายอธิยันต์ เพิ่มพูน	คนงาน	
๒๕	นายอนุวัตร ม่วงน้อย	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	
๒๖	นายวีรยุทธ นิลเถื่อน	พนักงานผลิตน้ำประปา	
๒๗	นายพนม ขาวคง	พนักงานผลิตน้ำประปา	
๒๘	นายไพศาล แสงขำ	พนักงานผลิตน้ำประปา	
๒๙	นางสาวยุพา นิลน้อย	ผู้ดูแลเด็ก	
๓๐	นางสาวชนิษฐา วิจิตรเชื้อ	ผู้ดูแลเด็ก	
๓๑	นางสาวจุฑารัตน์ นิลเถื่อน	ผู้ดูแลเด็ก	